

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิด 32.81 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 32.75-32.85 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.81 บาท อ่อนค่าเล็กน้อยจาก 32.80 ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน  
แนวโน้มแข็งค่า หากบาท.ปรับขึ้นดอกเบี้ย คาดกรอบวันนี้ 32.75-32.85 บาท

\* นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเช้า  
วันนี้ที่ระดับ 32.81 บาท อ่อนค่าจาก 32.80 บาทในช่วงสิ้นวันทำการก่อน ในสัปดาห์นี้แนะนำจับตาการประชุม  
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

วันพุธ คาดว่าคงจะ “ขึ้น” อัตราดอกเบี้ยนโยบายไปที่ระดับ 1.75% (+25bps)โดยมองว่าเหตุผลหลักใน  
ครั้งนี้ คือการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยในปัจจุบันเพียงหนึ่งครั้งก็  
สามารถปรับให้แนวโน้มดอกเบี้ยไทยให้เป็น “ขาขึ้น” เช่นเดียวกับทั่วโลกได้โดยไม่ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง

ดังนั้น เราจึงมองว่าหลังการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้นักง.จะ “หยุด” ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรอความชัดเจนของการเมือง  
ในประเทศ และรอดูทิศทางของนโยบายการเงินทั่วโลกก่อน โดยอาจกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วที่สุดในช่วง  
ครึ่งหลังของปี 2019

คืนวันพุธ คาดว่าเฟดจะ “ขึ้น” อัตราดอกเบี้ยนโยบายไปที่ระดับ 2.25-2.50% (+25bps) อย่างไรก็ตาม สิ่งที่  
นักลงทุนเฝ้ารอ คือการให้แถลงการณ์หลังจบการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี เรามองว่าเฟดมีโอกาส “ปรับลด” คาดการณ์  
ตัวเลขจีดีพีสหรัฐ และปรับลดเป้าหมายการขึ้นดอกเบี้ยลงเหลือ “สองครั้ง” ในปี 2019 และ “หนึ่งครั้ง” ในปี 2020  
เนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลก และยังคงดันให้ตลาดการเงินสหรัฐเข้าสู่  
สภาวะหวาดระแวง (Risk Off) อย่างหนัก

วันพฤหัสบดี การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นคาดว่าจะ “คง” อัตราดอกเบี้ยที่ -0.10% และคงเป้าหมายบอนด์  
ยีลด์ระยะยาว 10 ปีที่ 0.00% นอกจากนี้บีโอเจก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงในการประชุม  
ครั้งนี้ด้วย

วันพฤหัสบดี คาดธนาคารกลางอังกฤษจะ “คง” อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% เนื่องจากทั้งเศรษฐกิจและค่าเงิน  
ปอนด์ยังคงเผชิญปัญหา Brexit ที่มีความไม่แน่นอนสูง

เขากล่าวว่า ภาพรวมตลาดการเงินในสัปดาห์นี้ ต้องจับตารณาการกลางเกือบทุกวัน อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า  
นโยบายการเงินในปัจจุบันน่าจะเป็น “ตัวช่วย” ในการปรับสมดุลของเสถียรภาพเศรษฐกิจและตลาดทุน เพราะ  
ธนาคารไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้มงวดมากถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ ทุก  
ธนาคารกลางจะ “ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย” เพื่อรอความชัดเจนของเศรษฐกิจและการค้าโลกให้กลับมาเป็นขาขึ้น  
อีกครั้งก่อน

สำหรับค่าเงินบาท ช่วงนี้เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบ แม้แนวโน้มหลักจะมีโอกาสแข็งค่าขึ้น แต่ก็มี ความเสี่ยงสงครามการค้าเข้ามากดดัน ทำให้ตลาดปีรับความเสี่ยงอยู่เป็นครั้งคราว โดยสัปดาห์นี้ แม้อัตราจะ รับข่าวไปบ้างแล้วว่าเฟดจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยพร้อมกับกนง.ที่จะขึ้นดอกเบี้ย แต่เชื่อว่าตลาดไม่ได้ไว้ใจ ธนาคารกลางมากนัก ส่วนหนึ่งจึงรอความชัดเจนก่อน ดังนั้น เงินบาทจึงยังสามารถแข็งค่าขึ้นได้อีกเมื่อ เหตุการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นจริง คาดกรอบเงินบาทระหว่างวันที่ 32.75-32.85 บาท และกรอบในสัปดาห์นี้ 32.60-33.10 บาท

- \* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.43 จากวันศุกร์ 97.07
- \* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,477.94 ล้านบาท
- \* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,804.85 ล้านบาท
- \* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.777 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ ให้คำแนะนำเพื่อการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้